

Hai: Không nên gieo mạ, gieo sạ trước lịch thời vụ quy định. Vì đầu vụ gieo cấy vụ lúa xuân năm 2021-2022, khả năng sẽ có rét đậm, rét hại xảy ra. Nhưng khi gieo cấy xong từ sau trung tuần tháng 2 trở đi, trời ấm, nắng trở lại, nhiệt độ không khí tăng nhanh và khả năng sẽ tăng cao hơn TBNN từ 0,5-1,0°C. Vì vậy có thể nói vụ xuân năm 2022 vẫn là một vụ xuân ấm. Nếu gieo cấy sớm, lúa sẽ trổ sớm trước tiết thanh minh (từ 20/4 trở về trước), năng suất sẽ giảm như chúng ta đã biết ở một số vụ lúa xuân trước đây gặp phải.

Ba: Đối với các cây hoa màu ngắn ngày như: ngô, lạc, đậu đỗ..., nên gieo trồng được càng sớm càng tốt, tốt nhất gieo trồng xong trong tháng 2 để các cây trồng nói trên không ra hoa, kết trái, kết hạt vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ Nam (gió Lào) về sớm ngô, lạc, đậu đỗ... Nếu gieo trồng muộn dễ gặp nắng nóng, hạn hán trong thời kỳ ra hoa, kết hạt, chắc chắn năng suất sẽ giảm nghiêm trọng.

Bốn: Từ nay đến khi gieo cấy lúa, trồng ngô, lạc, đậu đỗ..., thời gian còn dài, cần tranh thủ làm đất phơi ải đối với vùng ruộng đất cao, cày dằm ngâm ngấu đất đối với vùng đất sâu trũng. Trước khi cày,

tốt nhất bón cho mỗi sào từ 15-20kg vôi bột để vừa thau chua, rửa mặn cho đất, vừa kết hợp vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt mầm mống sâu bệnh còn sót lại trên đồng ruộng.

Năm: Mỗi cơ sở sản xuất chỉ nên gieo cấy từ 3-5 giống lúa thuần và 2-3 giống lúa lai, những giống lúa được gieo cấy phải là những giống lúa có năng suất và chất lượng cơm gạo từ khá trở lên để đảm bảo ăn ngon và khi cần thiết bán, vẫn bán được giá cao, lại dễ dàng tiêu thụ. Mặt khác, các giống lúa đó là những giống có khả năng chống chịu tốt các loại sâu bệnh thường gây hại lớn trong vụ xuân như: bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn, rầy nâu, sâu cuốn lá và khả năng chống đổ tốt.

Trước mắt, trong vụ xuân năm 2022, nên chọn 1, 2 hay 3 trong số các giống lúa thuần sau đây để gieo cấy: Thiên ưu 8, VTR20, TBR 225, LTH31 (SL9), ADI 168, nếp 97 và các giống lúa lai: Thái xuyên 111, VT404, Phú ưu 978, Long Hương 8117, Kinh Sở ưu 1588.

Sáu: Không nên gieo cấy quá dày, vừa lãng phí giống, làm tăng chi phí sản xuất, tiêu tốn phân bón nhiều, vừa tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển và không bao giờ có năng suất lúa cao hơn so với gieo cấy thưa vừa phải. Vì vậy, đối với lúa cấy, nên cấy từ 38-40 khóm/m² và mỗi khóm cấy 1-2 tẻ, đối với đất ruộng trung bình, đất tốt, cấy thưa hơn. Nếu gieo mạ thưa, bảo vệ mạ tốt thì mỗi sào lúa cấy chỉ cần 1,2-



Đối với các cây hoa màu ngắn ngày nên gieo trồng sớm
(Ảnh: Nông dân Diên Thịnh (Diễn Châu) xuống đồng sản xuất lạc)

1,5kg hạt giống là đủ và có thừa dự phòng. Đối với lúa gieo sạ, chỉ nên gieo từ 2-2,5kg giống/sào là vừa.

Bây: Thực hiện bón phân hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Bón phân phải trên cơ sở nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây. Trời mưa dừng bón phân, trời nắng nóng bón phân vào chiều tối. Đất tốt, ruộng hầu, sâu bùn, hạn chế bón đạm, tăng cường bón lân, vôi. Cây tốt, lá xanh đậm, lá rợp, không bón thêm đạm. Từ đó, sử dụng phân bón nên: chỉ dùng phân hỗn hợp NPK loại 16-16-8 để bón lót cho tất cả các loại cây trồng theo quy trình hướng dẫn. Sang giai đoạn bón thúc lúa đẻ, bón nuôi đồng nên sử dụng các loại phân đơn để bón cho hợp lý. Đất tốt, cây tốt, lá xanh đậm giảm bón phân đạm, tăng bón lân và Kali. Đất kém màu, cây trồng phát triển chậm, màu lá ít xanh, bón thêm phân đạm, Kali. Với phương pháp bón phân như vậy, chắc chắn cây trồng sẽ ít bị sâu bệnh, cứng cây, ít bị đổ và sẽ cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.

Tám: Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An thì vụ xuân 2022 rất dễ xảy ra các loại sâu bệnh như: đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá, lem lép hạt, rầy các loại... Trong đó, đáng chú ý nhất là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá lúa và rầy nâu rất nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời và phòng trừ sớm.

Vì vậy, đề nghị tất cả các cơ sở sản xuất và bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, lội ruộng, quan sát kỹ cây trồng từ gốc cây đến thân, lá nhằm phát hiện kịp thời khi có sâu bệnh mới xuất hiện và phòng trừ ngay bằng các loại thuốc theo hướng dẫn của ngành Bảo vệ thực vật của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.



Đưa vào sản xuất các giống lúa có năng suất và chất lượng cơm gạo khá, chống chịu sâu bệnh tốt



Cần phát hiện và phòng trừ sớm bệnh đạo ôn trên cây lúa

Chín: Dù hiện nay trên 90% của 1.061 hồ đập lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh đang đầy nước nhưng không chủ quan. Theo dự báo của ngành Khí tượng - Thủy văn từ tháng 11/2021-3/2022, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn TBNN từ 10-30%. Cũng từ tháng 12/2021-3/2022, lưu lượng dòng chảy trên các sông suối giảm dần và thấp hơn TBNN từ 12-25%. Từ đó, cần hết sức bảo vệ nguồn nước tưới ở các sông suối, hồ đập, tưới nước tiết kiệm, tích giữ nước nơi có điều kiện, nhất là vùng tưới nước bơm điện, vùng cuối kênh./.

Doãn Trí Tuệ